



การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประชุมโครงการการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอจตุรัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุชุม สีนสายอ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เป็นประธานประชุมเตรียมงานโครงการการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอจตุรัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยกำนัน ตำบลหนองบัวบาน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน/ประธานสภา/รองประธานสภา/เลขาสภา/สมาชิกสภา อบต.หนองบัวบาน จำนวน ๓๐ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานร่วมกับทางหน่วยงาน รวมไปถึงทำให้หน่วยงานได้รับทราบถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ประชุมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



ในวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุชุม สีนสายออ นายกองค้การบรหการส่วนต่าบลหนองบัวบาน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ ณ วัดนิคม บ้านหนองบัวบาน อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยกำนัน ต่าหนองบัวบาน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน/ประธานสภา/รองประธานสภา/เลขาสภา/สมาชิกสภา อบต.หนองบัวบาน จำนวน ๓๐ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานร่วมกับทางหน่วยงาน รวมไปถึงทำให้หน่วยงานได้รับทราบถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ประชุมประชาคมแสดงความคิดเห็นในโครงการก่อสร้าง ตลาดสดหนองบัวบานและ
การก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย





วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุขุม สีนสายออ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เป็นประธานประชุมประชาคมแสดงความคิดเห็นในโครงการก่อสร้าง ตลาดสดหนองบัวบานและการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร/ คณะสภา อบต.หนองบัวบาน/ กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน/ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนตำบลหนองบัวบาน ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน จำนวน ๑๐๐ คน ณ วัดนิคม ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ผลการแสดงความคิดเห็น มติที่ประชุมเสียงส่วนมากเห็นด้วยกับการจัดทำโครงการฯ ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานจะได้นำข้อเสนอแนะไปประกอบการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของประชาชนตำบลหนองบัวบานต่อไป

